



Bảng giá và Câu hỏi thường gặp – Các câu hỏi thường gặp

Khu vực nhượng quyền: 1 Giấy phép có 200.000 cư dân (các yêu cầu về khu vực/địa lý sẽ được xem xét) với sự bảo vệ lãnh thổ. Trong mỗi khu vực Nhượng quyền chỉ có 1 Giấy phép cho Đại lý Bất động sản và 1 Giấy phép cho Quản lý Tài sản.

Số lượng Giấy phép : ít nhất 1 Giấy phép.

Nhiều Đơn vị Nhượng quyền : Nói chung, bạn có thể kết hợp Giấy phép cho Đại lý Bất động sản hoặc Quản lý Tài sản với Dịch vụ Tài chính, Bảo hiểm và/hoặc Định giá. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp tùy chọn có nhiều Đơn vị nhượng quyền (Giấy phép Đại lý Bất động sản và Giấy phép Quản lý Bất động sản trong cùng một khu vực hoặc ở các khu vực khác nhau) và/hoặc các khu vực lớn hơn với Kết nối Bất động sản – Real Estate Matching24. Đồng thời kết hợp với Đối tác Công ty Groundfloor24 của chúng tôi.

Yêu cầu : Nói chung là mục đích là có Văn phòng. Với 1 Giấy phép, bạn có thể bắt đầu mà không cần Văn phòng và trong thời gian tiếp theo, bạn mở Văn phòng cho Doanh nghiệp của mình.

Chi phí giấy phép (phí ban đầu): 1. Chi phí giấy phép 21.382.0000 VND (hầu hết các quốc gia) và 2. Chi phí giấy phép 50% của Giấy phép đầu tiên. Các yêu cầu để được Giảm 50% đối với Giấy phép thứ hai là Khu vực Nhượng quyền tiếp giáp với Khu vực Nhượng quyền đầu tiên và bạn có hoặc mở Văn phòng cho Doanh nghiệp của mình. Mặt khác, chi phí 2. Giấy phép giống như Giấy phép đầu tiên. Nếu bạn quan tâm đến nhiều hơn 2 Giấy phép, vui lòng viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ franchisepartner@realestatematching24.com. Hai Đối tác nhượng quyền đầu tiên ở mỗi Quốc gia phải trả phí khởi điểm từ 21.382.000 VND thay vì 21.382.0000 VND.

Phí hàng tháng: số tiền cố định và tỷ lệ phần trăm doanh thu Nếu bạn quan tâm và muốn nhận thêm thông tin, vui lòng viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ franchisepartner@realestatematching24.com

Real Estate Matching and Real Estate Matching24



<https://www.twenty20.com/photos/6dd0>

WWW.REALESTATEMATCHING24.VN

30.06.2020 (since 2018), Vietnam (Vietnamese)

© SINCE 2018 ALL RIGHTS RESERVED - REAL ESTATE MATCHING24 GROUP